

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

## เงินวัดนี้เป็นเงินเพื่อโลก

สำหรับเงินวัดนี้เป็นเงินเพื่อโลกจริงๆ มาเท่าไรออก ออกทั่วโลกๆ ไม่เก็บสำหรับวัดนี้ไม่เก็บ เงินไม่เก็บ ทองเข้าคลังหลวง เงินไม่เก็บ เงินออกช่วยชาติบ้านเมืองตลอดมาอย่างนี้ ให้เท่าไรก็ให้ๆ สุดท้ายให้ไม่ทัน ต้องรอคิว เป็นอย่างนั้น ออกจากนี้ก็หมุนออก เงินเหล่านี้ไม่อยู่ในวัด มีเท่าไรออกหมดเลยๆ มันไม่ไหวนะเรา ให้จริงๆ บอกได้ชัดเจนอย่างอาจหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านเลยว่า วัดบริจาคนี่เอาวัดไหนมาแข่งวัดป่าบ้านตาดไม่มี ถึงขนาดนั้นละ วัดป่าบ้านตาดเป็นเบอร์หนึ่ง การช่วยเหลือโลก บริจาคมีเท่าไรออกหมดๆ เลย ออกทุกด้านเสียด้วยนะ รอบวัดออกได้ทุกด้านๆ เลย ไม่มีเก็บ ออกๆ

ไปที่ไหนมองไปนี่มันดาตาดนะสิ่งก่อสร้างที่เราช่วย ช่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ไปที่ไหน อย่างมาใกล้ๆ นี่โนนสะอาดมองไปซิ ตะวันตกถนนนู่น หลวงตามหาบัว ตึกใหญ่ขนาดไหนดูซิ นั่นตึกหนึ่งนะ อีกตึกหนึ่งอยู่ข้างในนั้น เป็นสองตึก แล้วรอบกำแพงวัด กำแพงให้หมด ถึงขนาดนั้นละ ช่วยทุกแห่งทุกหน สำหรับวัดนี้เราไม่เก็บเงินให้มาเพื่อบริจาคทั้งนั้นๆ เลย ไม่มีเก็บ เก็บได้เท่าไรออกหมดๆ เลย

วัดเราเป็นวัดบริจาคนะจริงๆ ไม่ใช่ธรรมดา เช่นอย่างบีบน้ำมันมีแล้วนั้นนะ บีบน้ำมัน โรงพยาบาลต่างๆ มารับของๆ ออกไปก็เติมน้ำมันให้ทุกคันรถๆ ไปเลย ไม่ว่าจะใกล้ไกลว่าไกล เติมถึงๆ อย่างนั้นเป็นประจำ ในโกดังเต็มเอี้ยตของเอามาไว้สำหรับโรงพยาบาลต่างๆ ที่มาติดต่อขอทางพระเวร ในบริเวณศาลานี้ก็มีพระเวรอยู่องค์สององค์สำหรับจัดสิ่งของให้ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ใครมาเข้าเวร ๗ วันหรืออาทิตย์หนึ่งละมั้ง ดูว่าประมาณสักสององค์หรือรับ วาระนั้นๆ เรื่อย แจกสิ่งแจกของรับผิดชอบ แจกจริงๆ สำหรับวัดนี้เรื่องให้ทาน ไม่อึดไม่อั้นจนกระทั่งไม่มี ใต้รอคิว คือมันมาไม่ทันเงิน

เราให้ด้วยความเมตตาจริงๆ เราไปไหนความเมตตาติดตลอดเลย ไปที่ไหนๆ ไปเจอไฟเขียวไฟแดงเขามาขายดอกไม้ดอกไม้อะไรให้หมด ให้คนละสามร้อยๆ พวกเขาดอกไม้ให้ไปทุกแห่ง เรียกว่าจ่ายดาตาดไปเลยละไปไหน จะว่ามันจะหมดมันก็มานะเงินนะ ไม่ได้คิดว่าจะหมดจะยังอะไร มีแต่จะให้ๆ ตลอดอย่างนั้น สำหรับวัดนี้จึงไม่มีเงิน ออกหมดเลย วัตถุประสงค์ของไทยทานต่างๆ ออกหมดเลย โกดังเหล่านี้ก็ออกรอบตัวเลย อย่างนั้นละช่วยโลก

นี่ก็เห็นไหมชนสมบัติเข้าคลังหลวงน้อยเมื่อไร ทองคำเข้าคลังหลวง ๑๑,๖๖๔ กิโล นี่เราหาทองคำเข้าคลังหลวง หาเข้าเรื่อยๆ อย่างนั้นละ สำหรับทองคำได้มาก

พอสมควร ตั้ง ๑๑,๖๖๔ กิโล น้อยเมื่อไรทองคำ เข้าสู่คลังหลวงตั้ง ๑๑,๖๖๔ กิโล มีแต่เราละพาพี่น้องทั้งหลายหาเข้าคลังหลวงๆ มีแต่เราหาเข้าทั้งนั้น ไม่อยากคุย เอา หามา พระทั่วประเทศไทยที่จะขสมบัติเข้าสู่ส่วนรวมๆ อย่างเราไม่เห็นมีนี่ นี่มีแต่ขนเข้าสู่ส่วนรวม สำหรับเจ้าของไม่สนใจ เข้าสู่ส่วนรวมทั้งนั้นแหละ ไปที่ไหนช่วยไปหมดเลย

(ลูกศิษย์แต่งกลอนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ปึงกร) พระพุทธเจ้านี้ก็ต่อกันไปเรื่อย พระพุทธเจ้าจะต่อกันไปเรื่อยๆ ออกจากนี้ก็พระอริยมตไตรย จากพระอริยมตไตรยก็จะมีอริยพุทธวงศ์ ดูว่า ๑๐ องค์ จะต่อกันไปเรื่อยๆ อย่างนี้ละ เป็นภัทรกับพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ที่พระองค์ๆ บอกไว้หมดเลย

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

และเครือข่ายทั่วประเทศ